

QUỲNH PHỤ

# Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành

Nhận thức được tầm quan trọng của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành, huyện Quỳnh Phụ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai thi công công trình.



Lãnh đạo thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) tuyên truyền về dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành.

Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành có tổng chiều dài 21,28km; đoạn qua địa phận huyện Quỳnh Phụ có chiều dài 8km, thu hồi đất của các xã: Đông Hải, An Tràng, An Dục, An Vũ, thị trấn An Bài, An Thành với tổng diện tích 356.457m<sup>2</sup> của 770 hộ. Trong đó, đất nông nghiệp thuộc phạm vi thu hồi 353.240m<sup>2</sup> của 733 hộ, đất ở thu hồi 3.217m<sup>2</sup> của 44 hộ. Có 29 hộ dân bị thu hồi hết đất ở tại hai xã An Dục, An Tràng được xem xét bố trí tái định cư.

Đến thời điểm hiện tại, trích lục địa chính khu đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định xong. UBND huyện Quỳnh Phụ đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, xây dựng kế hoạch, ban hành thông báo thu hồi đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã điều tra, thu thập xong số liệu phục vụ GPMB của các địa phương có trích lục thu hồi đất. UBND huyện triển khai công tác GPMB đồng loạt với các xã, thị trấn kiểm đếm

đất đai, tài sản công trình trên đất để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Với 29 hộ dân thu hồi đất ở đủ điều kiện tái định cư, UBND huyện đang hoàn thiện quy hoạch tái định cư để trình Sở Xây dựng thỏa thuận vị trí quy hoạch, đồng thời đã khảo sát xây dựng giá đất cụ thể để bồi thường đất ở.

Thị trấn An Bài có diện tích đất thu hồi 71.000m<sup>2</sup> của 373 hộ. Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, địa phương tập trung tuyên truyền để nhân dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện trong quá trình cắm mốc phóng tuyến, trích lục, trích đo, quy chủ thửa đất. Ông Vũ Xuân Chuyển ở tổ 11 chia sẻ: Chính quyền và người dân thị trấn An Bài luôn xác định đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giảm tải cho quốc lộ 10 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh trong thời gian

tới. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo thị trấn đã tăng cường đối thoại, gặp gỡ, trao đổi với người dân, phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, tổ dân phố và những người có uy tín trong tuyến truyền, vận động. Do đó, 133 hộ dân có đất nông nghiệp thuộc diện giải tỏa rất ủng hộ, hợp tác và mong chờ dự án sớm hoàn thành.

Cũng như thị trấn An Bài, người dân xã An Tràng rất ủng hộ dự án bởi khi tuyến đường hoàn thành sẽ thúc đẩy mọi mặt đời sống của người dân địa phương. Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã An Tràng sẽ thu hồi 39.420m<sup>2</sup> của 60 hộ để phục vụ dự án, trong đó 13 hộ thu hồi hết đất ở được xem xét bố trí tái định cư. Địa phương đang nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới, chuyển đổi mục đích sử dụng đất quy hoạch thương mại, dịch vụ sang đất ở để triển khai khu tái định cư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng

phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai GPMB trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần các đơn vị, địa phương liên quan vào cuộc tháo gỡ. Diện tích thu hồi của một số vùng chuyển đổi chăn nuôi tập trung của các hộ gia đình, cá nhân của các xã Đông Hải, An Tràng, An Dục, An Vũ. Do đó, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, vận động để các hộ sớm bàn giao mặt bằng. Một số diện tích đất nông nghiệp còn lại chèo méo, khó canh tác, không trong phạm vi thu hồi dự án. Có những vị trí khi tuyến đường hình thành còn lại một phần diện tích nhỏ, cạnh địa giới hành chính của xã bên, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp như: xã An Thành còn lại 1ha giáp với địa giới hành chính xã An Bài, xã Đông Hải còn lại 1,5ha giáp với xã Đông Phương (Đông Hưng), xã An Dục còn lại 1ha giáp với xã An Vũ...

Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án, thời gian tới Quỳnh Phụ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa của dự án, đặc biệt là các xã có dự án đi qua để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Huyện chỉ đạo triển khai đồng bộ đối với tất cả các xã, thị trấn kiểm đếm tài sản, cây trồng trên đất để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, cá nhân. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi phương án được phê duyệt. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch vị trí tái định cư cho 29 gia đình, cá nhân của xã An Dục và xã An Tràng theo tinh thần xây dựng hạ tầng tái định cư phù hợp, bảo đảm giá đất tái định cư và giá đất thu hồi không chênh lệch quá nhiều.

TRỊNH CƯỜNG



Các hộ dân xã Nam Phú (Tiền Hải) cải tạo ao đầm chuẩn bị xuống giống thủy sản vụ xuân hè.

## Đề vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè giành thắng lợi

Để vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) xuân hè đạt hiệu quả cao, huyện Tiền Hải tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực cải tạo ao đầm, bảo đảm kế hoạch xuống giống trong khung thời vụ tốt nhất.

Ông Trần Văn Khởi, thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh cho biết: Với diện tích nuôi tôm hơn 3.000m<sup>2</sup>, gia đình tôi cũng như các hộ trong xã thời gian qua đã chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào vụ nuôi thả mới. Trong đó, tập trung cải tạo ao đầm, tháo nước kết hợp bơm sục đáy ao, nạo vét loại bỏ lớp bùn đen, sau đó rắc vôi bột diệt tạp khuẩn bảo đảm điều kiện tốt nhất để thả tôm vụ xuân hè. Diện tích NTTS của gia đình năm 2020 mang lại giá trị kinh tế cao do yếu tố môi trường ao nuôi được quản lý tốt hơn đã trong quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng.

Với Nam Phú, vụ NTTS xuân hè xã phấn đấu đạt 1.024ha. Để bảo đảm thắng lợi, địa phương đã chỉ đạo người NTTS tiến hành nạo vét ao đầm, xử lý môi trường ao nuôi và thời gian xuống giống theo kế hoạch đề ra. Tại vùng NTTS thôn Thủy Lạc, bà con nông dân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn vệ sinh ao đầm, sẵn sàng bước vào vụ NTTS xuân hè. Anh Bùi Văn

Giang cho biết: Những ngày này, gia đình tôi thuê máy xúc, nhân lực tiến hành cải tạo ao đầm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ nuôi tôm mới. Năm nay, gia đình tôi đầu tư khoảng 20 triệu đồng để cải tạo 5 mẫu ao. Để có vụ nuôi đạt năng suất và hạn chế dịch bệnh phát sinh trên tôm, khâu vệ sinh ao đầm là rất quan trọng, cùng với lựa chọn mua giống ở cơ sở có uy tín, bảo đảm chất lượng khi xuống giống thủy sản.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Tổng diện tích NTTS của Tiền Hải đạt khoảng 5.094ha. Vụ NTTS xuân hè năm nay, huyện phấn đấu thả khoảng trên 200 triệu con giống các loại. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương có diện tích NTTS tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân chuẩn bị tốt các điều kiện như: sau mỗi vụ thu hoạch diện tích nuôi cần được cải tạo, phơi ao, tu sửa các bờ kè, hệ thống dẫn nước, tạo môi trường nuôi sạch, kích thích sự tăng trưởng cũng như hạn chế dịch bệnh cho vật nuôi. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã và thông qua các hội nghị, hội thảo về tác hại của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với ngành chuyên môn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về

phòng, chống dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Tăng cường cán bộ phòng nông nghiệp về cơ sở khuyến cáo các hộ NTTS thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường trong ao, vùng nuôi. Giám sát chặt chẽ bảo đảm nguồn nước cấp vào ao nuôi phải được xử lý trước khi thả con giống. Các hộ dân chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn con giống bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ mật độ thả nuôi trên địa bàn đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn; thực hiện tốt lịch thời vụ thả giống, quy trình kỹ thuật nuôi, phòng tránh một số bệnh gây hại. Ngoài ra, huyện phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất về lĩnh vực NTTS, yêu cầu các hộ kinh doanh bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, không bán các loại hóa chất, kháng sinh cấm trong NTTS. Nâng cao nhận thức đối với các hộ NTTS về tác hại của dịch bệnh trong NTTS, cam kết thực hiện "3 không" là không giấu dịch, không xả thải nước ao đầm có mầm bệnh ra môi trường và không vứt bừa bãi xác thủy sản bệnh, chết ra môi trường xung quanh.

MANH THẮNG

## Sôi nổi tháng thanh niên



Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây hưởng ứng ngày "Chủ nhật xanh" tại xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

Qua hơn 2 tuần khởi động tháng thanh niên, tuổi trẻ Thái Bình sôi nổi ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc hưởng tới lợi ích cộng đồng. Đây cũng là các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, vì vậy tập trung vào những công trình, phần việc có trọng tâm, thiết thực và hiệu quả. Ngay

tại chương trình ra quân khởi động tháng thanh niên, trên quy mô cấp tỉnh, Tỉnh đoàn và các đơn vị đã tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, tặng 3.000 cây xanh, phát miễn phí 3.000 khẩu trang. Tại huyện Quỳnh Phụ, chương trình phát

động tháng thanh niên cũng diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: trồng hơn 100 cây xanh, hỗ trợ công trình sân chơi thanh niên, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn; phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân... Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Với chủ đề "Tuổi trẻ tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", bằng công việc thiết thực hàng ngày, các cấp bộ đoàn trong huyện và cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng quyết tâm, hành động để mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày ý nghĩa của tuổi trẻ. Với tinh thần đó, các hoạt động được triển khai sâu rộng tới cơ sở đoàn, có tính hành động cao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Các cơ sở đoàn trong huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức trẻ như: tổ chức đồng loạt "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh" với các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải tại các điểm công cộng, khu dân cư; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hiến máu tình nguyện...

Điểm nhấn trong tháng thanh niên của tuổi trẻ Thái Bình là hướng vào các hoạt động tình

nguyện, an sinh xã hội, tham gia giải quyết những việc khó, vấn đề bức xúc mà xã hội cần ở thanh niên. Các cấp bộ đoàn tổ chức khảo sát nhu cầu thực tế, đẩy mạnh nguồn lực hỗ trợ về cơ sở. Nhiều cơ sở đoàn khởi động tháng thanh niên bằng những hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, già cả neo đơn, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đào Thị Mên, thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) là một trong những trường hợp được tiếp nhận sự hỗ trợ từ tổ chức đoàn. Bà chia sẻ: Tôi hơn 60 tuổi, sống cùng con trai bị ảnh hưởng của chất độc hóa học, không tự sinh hoạt được. Cuộc sống khó khăn, không có tiền để xây, sửa nhà. Nhờ có các cấp bộ đoàn kết nối tới các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mà tôi đã xây được nhà mới. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp bộ đoàn và các nhà hảo tâm. Từ nay, mọi sinh hoạt của gia đình tôi sẽ thuận lợi và an toàn hơn.

Còn tại xã Vũ Văn (Vũ Thư), 10ha rau bắp cải của bà con nông dân đến kỳ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Trước tình hình đó, trong hai ngày 13 - 14/3, Đoàn Thanh niên - Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cầu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư cùng đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã giúp tiêu thụ hơn 40 tấn bắp cải. Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư chia sẻ: Huyện

đoàn cũng rất bất ngờ khi nhận được nhiều đơn hàng ủng hộ. Xúc động nhất tinh thần chung tay giúp sức của các bạn trẻ với nhà nông trong cuộc "giải cứu" tế, đẩy mạnh nguồn lực hỗ trợ về cơ sở. Nhiều cơ sở đoàn khởi động tháng thanh niên bằng những hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, già cả neo đơn, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đào Thị Mên, thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) là một trong những trường hợp được tiếp nhận sự hỗ trợ từ tổ chức đoàn. Bà chia sẻ: Tôi hơn 60 tuổi, sống cùng con trai bị ảnh hưởng của chất độc hóa học, không tự sinh hoạt được. Cuộc sống khó khăn, không có tiền để xây, sửa nhà. Nhờ có các cấp bộ đoàn kết nối tới các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mà tôi đã xây được nhà mới. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp bộ đoàn và các nhà hảo tâm. Từ nay, mọi sinh hoạt của gia đình tôi sẽ thuận lợi và an toàn hơn.

Còn tại xã Vũ Văn (Vũ Thư), 10ha rau bắp cải của bà con nông dân đến kỳ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Trước tình hình đó, trong hai ngày 13 - 14/3, Đoàn Thanh niên - Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cầu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư cùng đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã giúp tiêu thụ hơn 40 tấn bắp cải. Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư chia sẻ: Huyện

Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) cho biết: Hưởng ứng ngày "Chủ nhật xanh", chúng tôi đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây, tiếp nhận và lắp đặt các thiết bị tại sân nhà văn hóa thôn Địa Linh, phối hợp vẽ tranh cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu khởi động, tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ Thái Bình tiếp tục tạo ấn tượng đẹp bằng những công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực vì cộng đồng.

KUÂN PHƯƠNG



Phát khẩu trang miễn phí cho người dân.